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สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา 
 การประชุมเริ่มในเวลา ๑๐.๐๓ นาฬิกานายสมศักด์ิ เกียรติสุรนนท์ ประธานสภา
ผู้แทนราษฎร ข้ึนบัลลังก์เปิดประชุมและเปิดโอกาสให้สมาชิกฯปรึกษาหารือเรื่อง ปัญหาในพื้นที่
ต่าง ๆ ประมาณ ๓๐ นาท ีจากนั้นที่ประชุมเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมเพื่อพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค ซ่ึงเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโดยมีสาระสําคัญของการแก้ไขเพิ่มเติม 
เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจเรยีกคืนสินค้าที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคออกจากตลาดได้ เพื่อคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเพิ่มเติมบทกําหนดโทษให้สูงขึ้นเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน  และเพื่อให้
ผู้ประกอบธุรกิจที่ฝ่าฝืนกฎหมายเกรงกลัวความผิดโดยกําหนดให้มูลนิธิที่คณะกรรมการคุม้ครอง
ผู้บริโภครับรองมีอํานาจดําเนินกระบวนพิจารณาใดๆ ในคดทีี่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคโดย
ส่วนรวมได้เชน่เดียวกับสมาคมและแก้ไขเพิ่มเติมบทกําหนดโทษผู้ประกอบธุรกิจที่ฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามคําส่ังของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับสินค้าที่อาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค 
และผู้เจตนาทุจริต ใช้ จ้าง วาน ยยุง หรือดําเนินการให้มูลนิธิฟอ้งร้องต่อศาลเพื่อกล่ันแกล้งผู้
ประกอบธุรกจิให้ได้รับความเสียหายและเพิ่มบทกําหนดโทษผู้ประกอบธุรกิจที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามคําส่ังของคณะกรรมการคุ้มครองผูบ้ริโภคเกี่ยวกับบริการที่อาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค ซ่ึง
ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้สมาชิกท่ีอภิปรายส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติม 
มติท่ีประชุม เห็นชอบในวาระที่ ๒ และวาระที่ ๓  

จากนั้นที่ประชุมได้มีการพิจารณาต่อเนื่องสําหรับร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี
ผู้บริโภค ซ่ึงเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมเช่นเดียวกันโดยเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนของการให้สิทธิแก่
มูลนิธิที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภครับรองตามกฏหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคมีอํานาจ
ฟ้องและดําเนินคดีแทนผู้บริโภคได้ทั้งคดีแพ่ง คดีอาญารวมทั้งดําเนินกระบวนพิจารณาใด ๆในคดี
เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคโดยส่วนรวมตามที่คณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคกําหนดแทนผู้บริโภคได้ ซ่ึงร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เช่นเดียวกันที่ประชุมเห็นด้วยกับ
การแก้ไขเพิ่มเติม  
มติท่ีประชุม เห็นชอบในวาระที่ ๒ และวาที่ ๓ 

ต่อจากนั้นที่ประชุมได้พิจารณาต่อเรื่องที่ ๓ คือพิจารณากรณีวฒุิสภาแก้ไขเพิ่มเติมร่าง
พระราชบัญญัติองค์การอสิระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค โดยสาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้คือการจัดต้ัง วัตถุประสงค์ ที่มาของรายได้ในการดําเนินงาน การจัดการ การเก็บรักษา การ
ใช้จ่าย และการจัดทําบัญชีเพื่อตรวจสอบทรัพย์สินขององค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ซ่ึง
ประเด็นนี้จะเห็นได้ว่าหลายฝ่ายท่ีเกีย่วข้องเป็นห่วงในเรื่องของงบประมาณ ซ่ึงถอืเป็นกลไกหนึ่งที่
จะช่วยค้ําประกันความเปน็อิสระขององค์การฯ นี้นอกจากนี้ในสว่นของคณะกรรมการองค์การ 
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อิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคก็มีการกําหนดในส่วนของ กระบวนการได้มาของคณะกรรมการฯ 
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการ รวมทั้งคณะกรรมการสรรหา วิธีการคัดเลือก วาระ
การดํารงตําแหน่งและการพ้นจากตําแหน่ง อํานาจหน้าที่ และการตรวจสอบและประเมินผลการ
ทํางานของคณะกรรมการชุดนี้ ซ่ึงถือได้ว่าส่วนนี้เป็นหัวใจของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ เนื่องจาก
สาระสําคัญกล่าวถึงการได้มาซ่ึงคณะกรรมการฯ และอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ โดยมี
ความเกีย่วข้องและผลกระทบต่อผู้บริโภคโดยตรง และคณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการ
คุ้มครองผู้บริโภคนี้ตัวร่างได้กําหนดให้มี จํานวน ๑๕ คน และมีวาระการดํารงตําแหน่ง ๔ ปี โดย
จะดํารงตําแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน ๒ วาระ นอกจากนี้สาระสําคัญที่กําหนดไว้ในบทเฉพาะกาล
ฉบับนี้คือ การกําหนดให้คณะกรรมการสรรหาฯ ดําเนินการเลือกคณะกรรมการอิสระเพื่อการ
คุ้มครองผู้บริโภคนั้นได้กําหนดให้แล้วเสร็จภายในเวลา ๑๘๐ วันนับแต่วันที่พระราชบัญญติับังคับ
ใช้ และกําหนดในส่วนที่มาของงบประมาณในการดําเนินงานเริม่แรกขององค์การนี้ด้วย 
 ที่ประชุมฯส่วนใหญ่อภิปรายไม่เห็นดว้ยกับการแกไ้ขเพิ่มของวุฒิสภาถึงกว่า ๑๐ มาตราใน
สาระสําคัญของตัวร่าง ฯ ซ่ึงไม่สอดคล้องกับความคิดเห็นของเหตุผลของสภาผู้แทนราษฎรก่อน
หน้านี้  

มติท่ีประชุม ไม่เห็นด้วยกบัการแก้ไขเพิ่มเติมของวุฒิสภาและต้ังคณะกรรมาธิการร่วมกัน
ของทั้งสองสภาพิจารณารว่มกันจํานวน ๒๒ คน 

ต่อจากนั้นที่ประชุมไดพ้จิารณากรณวีุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเตมิร่างพระราชบญัญตัิความ
ร่วมมือระหว่างประเทศในทางแพ่งเก่ียวกับการละเมิดสิทธิควบคุมดแูลเด็ก ซ่ึงวุฒิสภาได้มีการ
แก้ไขเพิ่มเติมในตัวร่าง ฯไม่ว่าจะเป็นในมาตราที่เกีย่วข้องในส่วนความหมายของคําว่าเด็กในตัว
ร่างในการกําหนดอายุไม่ตํ่ากว่า ๑๖ ปีบริบูรณ์ซ่ึงมาตรานี้วุฒิสภาได้มีการเพิ่มเติมในประโยคว่า
รวมถึงผู้บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายด้วย ซ่ึงสมาชิก ฯอภิปรายไม่เห็นด้วยและให้ข้อสังเกตว่าร่าง 
ฯนี้เป็นความร่วมมือระหวา่งประเทศ ดังนั้นควรจะมกีารนําเกณฑอ์ายุของต่างประเทศใน
ความหมายของคําว่าเด็กมาพิจารณาด้วยในความเหมาะสมจึงเห็นว่าควรมีการต้ังคณะกรรมาธิการ
ร่วมกันพิจารณาอีกครั้ง นอกจากนี้วุฒสิภายังมีการเปลี่ยนแปลงถ้อยคําในตัวร่างมาตรา ๑๐ 
ต่อเนื่องมาตรา ๑๑ ในคําว่าการให้ความควบคุมในตัวร่างของสภาผู้แทนราษฎรเป็นคําวา่ 
คุ้มครองที่วุฒิสภามีการเปลี่ยนแปลงถ้อยคํา จุดนี้สมาชิก ฯก็ไม่เห็นด้วยในการเปลี่ยนแปลง
เนื่องจากเหตุผลของการการใช้ถ้อยคําดังกล่าวท่ีมีการเปลี่ยนแปลงจะทําให้การดูแลได้ไม่มี
ประสิทธิผลมากเท่าท่ีควร ดังนั้นเช่นเดียวกัน ควรที่จะมีการตั้งคณะกรรมาธกิารทั้งสองสภา
พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

มติท่ีประชุม ไม่เห็นด้วยกบัการแก้ไขเพิ่มเติมของคณะกรรมาธิการและตั้ง
คณะกรรมาธกิารรว่มกันทัง้สองสภาจํานวน ๒๒ คน 

จากนั้นที่ประชุม ฯพิจารณาต่อเรื่อง กรณีวฒุิสภาแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติควบคุม
การใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา โดยรา่ง ฯนี้มสีาระสําคัญโดยที่องค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้าม 
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ของโลกซึ่งเป็นองค์กรเอกชนที่องค์กรกฬีานานาชาติยอมรับในมาตรการควบคุมสารต้องห้าม
ทางการกีฬาได้ประกาศให้ดําเนินการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา โดยการสรา้งทักษะ
ความพร้อมทางกายภาพและจิตสํานึกทางด้านคุณธรรม จริยธรรม ในการแข่งขันกีฬาด้วยความ
บริสุทธิ์ ยุติธรรม เป็นไปด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม โดยไม่ต้องใช้สารต้องห้าม รวมทั้งให้
การคุ้มครองต่อสุขภาพและความปลอดภัยของนักกีฬา เพื่อใหม้ีมาตรการการควบคุมการใช้สาร
ต้องห้ามท่ีสอดคล้องกับคําประกาศโคเปนเฮเกนวา่ด้วยการต่อต้านสารตอ้งห้ามทางการกีฬา และ
ส่งเสริมความร่วมมือด้านกีฬากับนานาประเทศด้วย ร่าง ฯนีว้ฒุิสภาได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมภายหลัง
ผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรไปแล้วที่ผ่านมา โดยเฉพาะในมาตรา ๗ ที่เกี่ยวกับการ
ดํารงตําแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวฒุิเพื่อเป็นคณะกรรมการควบคุมการใช้สารต้องห้าม
ทางการกีฬา วุฒิสภาได้มีการเพิ่มเติมถ้อยคําว่า กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการพิจารณาโทษ 
หรือกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ จะเป็นกรรมการอื่นในคราวเดยีวกันไม่ไดใ้นมาตรานี้ ซ่ึงสมาชิก 
ฯส่วนหนึ่งได้อภิปรายไม่เห็นด้วยกับการเพิ่มถ้อยคาํดังกล่าวซ่ึงอาจจะทําให้เกิดความสับสนใน
ถ้อยคําทั้งสองส่วนคือในส่วนของการดํารงวาระ และการกําหนดข้อห้ามของกรรมการ ฯในมาตรา
เดียวกันซึ่งไม่สอดคล้องกัน จึงเห็นควรให้มีการตั้งคณะกรรมาธิการรว่มกันขึ้นมาพิจารณาอีกครั้ง
หนึ่ง 

มติท่ีประชุม ไม่เห็นด้วยกบัการแก้ไขเพิ่มเติมและต้ังคณะกรรมาธิการร่วมกันเพื่อพิจารณา 
๒๒ คน 

สุดท้ายท่ีประชุม ฯได้มีการพจิารณารา่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ซ่ึง
เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนการโอน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ไปรวมกบักรมป่า
ไม้ ซ่ึงเสนอโดยคณะรัฐมนตรีโดยเหตุผลของการโอนกรมอุทยาน เนื่องจากกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเห็นว่า กรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์
พืชมีภารกิจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ สงวน คุ้มครอง ฟืน้ฟู ดูแล รักษา ส่งเสริม และทํานุบํารุง
ทรัพยากรป่าไม้ ซ่ึงมีลักษณะงานที่ซํ้าซ้อนและมีพื้นที่รับผิดชอบบางส่วนทับซ้อนกัน มีอํานาจ
หน้าที่ในการดําเนินการตามกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้อย่างเดียวกัน จากการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ ๒๕๔๕ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในชว่งเวลาที่
ผ่านมา พบว่าเกิดปัญหาในการบริหาร ทั้งในด้านนโยบาย วิชาการ บุคลากร และการบังคับใช้
กฎหมาย เป็นเหตุให้ระบบการบริหารงานและการบังคบัใช้กฎหมายขาดประสิทธิภาพ ดังนั้น
เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ของประเทศมีเอกภาพและเป็นไปตามนโยบายของ
รัฐบาล จึงสมควรรวมกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กับกรมป่าไม้ เป็น กรมป่าไม้ จึง
สมควรที่จะกาํหนดในรายละเอียดของการแก้ไขเพิ่มเติมในตัวรา่งดังนี้คือ กําหนดให้โอนบรรดา
อํานาจหน้าท่ีที่เกี่ยวข้องกบัการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คําส่ัง หรือ
มติของคณะรัฐมนตรี ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  รวมทั้งบรรดากิจการ 

 



- ๔ - 
ทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ หนี้ ภาระผูกพัน ข้าราชการ ลูกจ้าง และอัตรากําลังไปเป็นอํานาจ
หน้าที่ของกรมป่าไม้  
     นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม 
กล่าวถึงเหตุผลขอการนําเสนอร่างกฎหมาย วา่ เป็นเพราะเกิดปัญหาในด้านการบริหารงาน 
เนื่องจากกรมป่าไม้ และกรมอุทยานฯ มีภารกิจทีท่ับซ้อนกัน คือ การสงวน คุ้มครอง ดูแล รักษา
ทรัพยากรป่าไม้ รวมถึงบางพื้นที่รับผิดชอบมีความซํ้าซ้อน ซ่ึงการแยกส่วนดังกล่าวทําให้เกิด
ปัญหาในด้านการไร้ประสิทธิภาพในการทํางาน และการบังคับใช้กฎหมาย ดังนั้นจึงมีการตรา
กฎหมายเพื่อรวมหน่วยงาน รวมถึงโอนทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ ภาระผูกพนั ข้าราชการ 
พนักงาน ลูกจ้างอัตรากําลังกรมอุทยานฯ ไปเป็นของกรมป่าไม้  
      การอภปิรายสําหรับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้สมาชิก ฯได้ร่วมอภปิรายสนับสนุนกันอย่าง
กว้างขวาง โดยมีข้อเสนอแนะให้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเพือ่ให้รางวัลตอบแทนกับประชาชน
ซ่ึงมีการแจ้งเบาะแสผู้ที่บุกรุกทําลายป่า ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการรวมกรมทรัพยากรธรรมชาติ
ชายทะเล และชายฝั่งเข้ารวมกับการพิจารณาร่างกฎหมายฉบับนี้ด้วย รวมถึงเสนอแนะแนวทางใน
การป้องกันการบุกรุกทําลายป่าอย่างยัง่ยืน โดยให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมการทํางานกับ
ข้าราชการ และให้ข้อสังเกตในการบูรณาการการทาํงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
รวมทั้งประชาชนด้วย 

ภายหลังการอภิปรายได้เวลาพอสมควร นายเจริญ จรรยโ์กมล รองประธานสภา
ผู้แทนราษฎร คนที่ 1 ซ่ึงทําหน้าท่ีประธานในที่ประชุม ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า รา่ง
พระราชบัญญัติดังกล่าวนี้ถือว่ามีความสําคัญต่อประชาชนและภาครัฐเป็นอย่างมากและสมาชิกฯก็
ได้ให้ข้อสังเกตไว้หลายประการ จึงขอเลื่อนการลงมติไปในการประชุมครั้งต่อไป 
        ปิดประชุมเวลา ๒๐.๓๕ นาฬิกา 
 
 
 


